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Cofnodion a gadarnhawyd 

Teitl y Cyfarfod:  Cyfarfod Bwrdd CNC – Cyfarfod Cyhoeddus 

Lleoliad:  Microsoft Teams 

Dyddiad y Cyfarfod:  16 Tachwedd 2023 

Aelodau'r Bwrdd yn 
bresennol: 

Syr David Henshaw, Cadeirydd     
Clare Pillman, Prif Weithredwr 
Yr Athro Steve Ormerod, Dirprwy Gadeirydd 
Geraint Davies 
Yr Athro Peter Fox 
Yr Athro Calvin Jones (Ymddiheuriadau 11:30-12:00) 
Lesley Jones  
Yr Athro Rhys Jones 
Mark McKenna 
Kath Palmer 
Helen Pittaway 
Dr Rosie Plummer 

Aelodau o'r Tîm 
Gweithredol yn bresennol: 

Rachael Cunningham, Cyfarwyddwr Gweithredol 
Gwasanaethau Corfforaethol a Chyllid 
Ceri Davies, Cyfarwyddwr Gweithredol Tystiolaeth, 
Polisi a Thrwyddedu 
Prys Davies, Cyfarwyddwr Gweithredol Strategaeth a 
Datblygu Corfforaethol  
Sarah Jennings, Cyfarwyddwr Gweithredol Cyfathrebu, 
Cwsmeriaid a Masnachol 
Rhian Jardine, Pennaeth Gwasanaeth Cynghori 
Cynllunio Datblygu a Gwasanaethau Morol, yn dirprwyo 
ar gyfer Gareth O’Shea, Cyfarwyddwr Gweithredol 
Gweithrediadau 

Yn bresennol: Rob Bell, Pennaeth Cyllid (Eitem 6) 
Sarah Williams, Pennaeth Strategaeth Gorfforaethol a'r 
Swyddfa Rheoli Rhaglenni (Eitem 7 ac 8) 
Russell De'Ath, Uwch Gynghorydd Arbenigol (Eitem 7) 
Victoria Painter, Rheolwr Llywodraethu a Risg (Eitem 9) 

Arsyllwyr CNC:  Dim 
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Arsyllwyr Cyhoeddus: Kim Waters – Undeb Afonydd Cymru 
Steve Griffiths 

Ymddiheuriadau:    Gareth O’Shea, Cyfarwyddwr Gweithredol 
Gweithrediadau 
Yr Athro Calvin Jones (11:30 - 12:00) 

Ysgrifenyddiaeth:  Natalie Williams, Dirprwy Ysgrifennydd y Bwrdd ac 
Arweinydd Tîm Ysgrifenyddiaeth y Bwrdd 
Jocelyn Benger, Tîm Ysgrifenyddiaeth y Bwrdd 

Datganiadau o fuddiant: • Dr Rosie Plummer - Aelod o Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Arfordir Penfro - rhyngweithio eang â 
CNC gan gynnwys dynodi tirwedd y Parc 
Cenedlaethol ac amddiffyniadau gan gynnwys 
afonydd ACA, parthau morol, derbynnydd grantiau 
amrywiol a chydweithredwr; Ymddiriedolwr Plantlife – 
cysylltiadau eang gan gynnwys cymryd rhan ym 
mhrosiect Natur am Byth a derbynnydd cyllid 
Glaswelltiroedd Gwydn Rhwydweithiau Natur 

• Yr Athro Steve Ormerod – Is-lywydd RSPB (dim 
dylanwad ar bolisi); Cadeirydd Bwrdd Cynghori Natur 
a Ni; Cadeirydd Pwyllgor Cynghori Archwiliad Dwfn 
Bioamrywiaeth Llywodraeth Cymru ar fesurau 
cadwraeth eraill yn seiliedig ar ardal 

• Mark McKenna – Prif Swyddog Gweithredol Down to 
Earth; Partneriaeth gymunedol Skyline gyda Down to 
Earth wedi'i hariannu drwy Gronfa Gweithredu 
Hinsawdd y Loteri  

• Geraint Davies – Mentor gyda Cyswllt Ffermio; Aelod 
Cyswllt o Ganolfan Ymchwil Ucheldir Pwllpeiran 

• Yr Athro Rhys Jones – datganiad newydd: rhan o 
brosiect ymchwil wedi'i ariannu gyda Phrifysgol 
Coventry a fydd yn archwilio datblygiad a 
gweithrediad cynnar y Cynllun Ffermio Cynaliadwy 

• Syr David Henshaw – Byw yn ardal chwilio y Parc 
Cenedlaethol newydd arfaethedig 

• Clare Pillman – Preswylydd yn ardal chwilio y Parc 
Cenedlaethol newydd arfaethedig 

Eitem 1. Agor y Cyfarfod 

1. Agorodd y Cadeirydd y cyfarfod, gan groesawu pawb ac egluro trefn y cyfarfod. 
Nodwyd datganiadau o ddiddordeb ac ymddiheuriadau fel uchod. 
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Eitem 2. Adolygu’r Cofnodion a’r Log Gweithredu 

Eitem 2A. Adolygu’r Cofnodion o Gyfarfod Cyhoeddus 21 Medi  

2. Adolygwyd a chytunwyd ar gofnodion y cyfarfod Bwrdd cyhoeddus a gynhaliwyd ar 21 
Medi  

Eitem 2B. Adolygu'r Log Gweithredu 

3. Adolygwyd a nodwyd y Log Gweithredu. 

4. Nododd y Cyfarwyddwr Gweithredol, Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu y byddai'r 
sesiwn strategol ar lygredd a rheoleiddio yn symud i gyfarfod mis Mawrth yn dilyn 
trafodaethau yn ystod Diwrnod Datblygu'r Bwrdd. 

Eitem 3. Diweddariad gan y Cadeirydd  

5. Dywedodd y Cadeirydd fod cyfarfodydd amrywiol gyda Gweinidogion a swyddogion yn 
cael eu cynnal. 

6. Roedd yr Athro Steve Ormerod wedi cymryd yr awenau fel Cadeirydd y Pwyllgor 
Cynghori ar Dystiolaeth yn dilyn ymadawiad yr Athro Peter Rigby. 

7. Nid oedd yr aelod newydd o'r Bwrdd a oedd i fod i ddechrau gyda'r Bwrdd yn gallu 
ymuno mwyach oherwydd amgylchiadau personol. Roedd y Cadeirydd yn ystyried 
rheoli'r swydd wag yn y tymor byr a chanolig. 

8. Fe wnaeth y Cadeirydd ddiweddaru'r Bwrdd ar Uwchgynhadledd Ansawdd Dŵr y Prif 
Weinidog, i'w chynnal ar 30 Tachwedd. Byddai adroddiadau'n cael eu cyflwyno ar y 
camau a gytunwyd yn yr uwchgynhadledd ddiwethaf. Hefyd, byddai manylion yn cael 
eu darparu ar y cynnig i ddatblygu prosiect arddangos ar Afon Teifi. Byddai'r prosiect 
yn golygu bod CNC, y cwmnïau dŵr, ac Ofwat, yn cydweithio â rheolwyr tir a 
chymunedau i gael tystiolaeth ynghylch ffyrdd o fynd i'r afael â phroblemau ansawdd 
dŵr y gellid eu cyflwyno ledled Cymru. 

9. Diweddarodd Cyfarwyddwr Gweithredol Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu y Bwrdd ar 
faterion yn ymwneud â dŵr. Roedd y cwmnïau dŵr (Dŵr Cymru a Hafren Dyfrdwy) wedi 
cyflwyno eu Cynlluniau Busnes i Ofwat, ac roedd CNC wedi rhoi sylwadau i Ofwat. 
Roedd materion yn mynd rhagddynt yn ôl yr amserlen. Roedd ymddangosiad CNC ym 
Mhwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Seilwaith Llywodraeth Cymru wedi 
canolbwyntio ar faterion yn ymwneud â Gorlifoedd Carthffosiaeth Gyfun a'r sylw yn y 
cyfryngau i waith trin dŵr Aberteifi. Ymddangosodd Dŵr Cymru ac Ofwat gerbron y 
Pwyllgor hefyd. Roedd hyn ar gael ar-lein ar Senedd TV gan gynnwys y dystiolaeth a 
gyflwynwyd ymlaen llaw. Byddai'r Prif Weithredwr yn ymddangos yn y Pwyllgor 
Materion Cymreig yr wythnos nesaf ynghyd ag Ofwat. Roedd cyfres o seminarau ar-
lein i'w cynnal ar agweddau gwahanol ar waith CNC ar ansawdd ac adnoddau dŵr. 
Roedd y rhain yn agored i holl staff CNC, a byddai dolen yn cael ei hanfon at aelodau'r 
Bwrdd. 
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Eitem 4. Adroddiad gan y Prif Weithredwr 

10. Rhoddodd y Prif Weithredwr y wybodaeth ddiweddaraf am eitemau yn ychwanegol at 
yr Adroddiad ysgrifenedig. 

11. Nodwyd y materion ariannol presennol. Byddai diweddariad ar gyllid eleni yn 
ddiweddarach yn yr agenda. Roedd y materion sy'n ymwneud â chyllideb y flwyddyn 
nesaf wedi eu trafod yng nghyfarfod preifat y Bwrdd. 

12. Bu pedair storm a enwyd eisoes eleni, a oedd wedi achosi heriau i gymunedau o Fôn i 
Fynwy. Roedd rhai cymunedau’n dal i brofi effeithiau stormydd Babet a Ciarán, yn 
ogystal â thimau CNC a fu'n eithriadol o brysur am rai wythnosau, gan weithio oriau 
maith mewn amodau anodd. Nodwyd mai dim ond megis dechrau cyfnod dwys o waith 
oedd rheoli digwyddiad yn aml. Roedd Storm Babet wedi effeithio ar ardaloedd y 
Gogledd-ddwyrain yn benodol, gan arwain at gynnal arolygiadau-ôl ddigwyddiad ar 169 
o asedau; nodwyd 32 o ddiffygion, a gwnaed mân waith brys. Yn y Gogledd-orllewin, 
roedd un o'r argloddiau llifogydd wedi'i ddifrodi Llanddulas, ac roedd gwaith adfer yn 
cael ei wneud ar yr amddiffynfeydd meini. Yn y De-orllewin, roedd angen i dimau CNC 
ddadflocio llifddor ym Mhentywyn a defnyddiwyd pympiau cyfaint uchel yng 
Nghaerfyrddin a Sanclêr. 

13. Daeth nifer da i ddigwyddiad CNC yn y Senedd lle cafodd tua 20 Aelod o'r Senedd eu 
briffio ar waith llifogydd CNC, gyda sesiwn holi ac ateb i ddilyn. 

14. Bydd Cynllun Rheoli Perygl Llifogydd CNC yn cael ei gyhoeddi cyn hir. Roedd 
aelodau'r Bwrdd wedi derbyn deunydd briffio ar hyn. Cyhoeddwyd y Cynllun Rheoli 
Perygl Llifogydd cenedlaethol fel rhan o gylch bob chwe blynedd, a'r tro hwn roedd 
Cynllun unigol wedi'i gynhyrchu ar gyfer pob un o chwe Lle CNC hefyd. 

15. Cafodd y Bwrdd ei ddiweddaru ar gyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar gyhoeddi data 
lleoliad tomenni glo Categori C a D. Dyma'r tomenni glo a nodwyd fel y rhai risg uchaf 
ar adegau o law trwm a thywydd eithafol. Roedd 143 o domenni glo ar dir oedd yn cael 
ei reoli gan CNC, ac roedd 28 o'r rhain naill ai'n perthyn i Gategori C neu D. Nodwyd 
bod hwn yn fater o bwys cenedlaethol a bod CNC wedi bod yn gweithio gyda 
Llywodraeth Cymru ac eraill i reoli hyn, ac i ddatblygu'r safonau a'r gweithdrefnau a 
chynghori ar y ddeddfwriaeth hefyd. 

16. Roedd yr Adroddiad Rheoleiddio Blynyddol wedi'i gyhoeddi ar y wefan. Anfonwyd 
gwybodaeth at aelodau'r Bwrdd. Roedd yr Adroddiad yn dangos gwelliant, ond yn 
cydnabod bod llawer o waith i'w wneud o hyd. 

17. Cynhaliwyd digwyddiad da gyda'r Prif Weinidog i gyhoeddi'r 27 coetir ychwanegol a 
fyddai'n ymuno â Choedwig Genedlaethol Cymru. Roedd deuddeg o'r safleoedd ar 
Ystad Goed Llywodraeth Cymru, a reolir gan CNC. Roedd y 15 coetir arall wedi ymuno 
â rhwydwaith y Goedwig Genedlaethol drwy'r cynllun statws, a reolir gan dîm o 
swyddogion cyswllt CNC. 

18. Cyhoeddwyd ‘Cymru Can’, Strategaeth Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol. Roedd 
CNC wedi bod yn rhan o hyn ac yn cefnogi'r lansiad. 
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19. Cynhaliwyd cyfarfod da gyda Chomisiynydd Plant Cymru yn edrych ar y gofyniad am 
strategaeth tlodi plant, a sut y gallai CNC ymwneud â phobl ifanc ledled Cymru. 

20. Roedd Cyfarwyddwr Gweithredol Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu wedi mynychu 
cyfarfod rhyngwladol Asiantaethau Diogelu'r Amgylchedd Ewrop yn Helsinki ym mis 
Medi, ac yn sgil hyn, bu'n ymwneud yn agos â chyfarfod y Rhwydwaith Ewropeaidd o 
Benaethiaid Asiantaethau Cadwraeth Natur ar waith addasu a newid trawsnewidiol ar 
gyfer natur. 

21. Diolchodd y Cadeirydd i'r Prif Weithredwr am yr Adroddiad a nododd y wybodaeth 
ddiweddaraf am ymateb i ddigwyddiadau. Dywedodd y Cadeirydd fod disgwyl i lawer 
o'r staff fod ar gael i ymateb i ddigwyddiadau ond mewn gwirionedd, dim ond niferoedd 
cyfyngedig gafodd eu herio yn enwedig yn ystod digwyddiadau difrifol neu barhaus. 

22. Ystyriodd aelodau’r Bwrdd gynnwys yr adroddiad. Nodwyd yr adran ar gamau gorfodi 
yn yr Adroddiad ysgrifenedig, a chyfeiriwyd at y ffaith nad oedd y lefelau isel o ddirwyon 
mewn perthynas â lefel y difrod i Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yn ymateb 
cymesur i'r difrod a wnaed. Cadarnhaodd y Prif Weithredwr mai'r llysoedd, nid CNC, 
sy'n pennu dirwyon, ond bod sesiwn ymgysylltu â'r farnwriaeth i ddod ar y mater hwn. 

23. Bu bwletinau newyddion yn trafod dyfodol Tata Steel ym Mhort Talbot, a bu aelodau'r 
Bwrdd yn ystyried a fyddai gan CNC ddylanwad neu fewnbwn ar sut y gallai safleoedd 
o'r fath newid yn y dyfodol. Tynnwyd sylw at y trafodaethau ar Ddatgarboneiddio 
Diwydiannol yng nghyfarfod y Bwrdd ym mis Medi. Ystyriwyd sut y gallai CNC edrych 
ymlaen ac ymgysylltu â diwydiannau a datblygiadau newydd, wrth reoli dirywiad 
technolegau hŷn i sicrhau bod materion etifeddiaeth yn cael eu hystyried. 

24. Nododd aelodau'r Bwrdd benodiad swyddogion mewn perthynas â'r Ddeddf Rheoli 
Llygredd Amaethyddol. Holwyd ynghylch y dull o dargedu ymweliadau a chymorth i 
swyddogion. Hefyd, gofynnwyd a fyddai gwerthusiad o effaith y cynllun ar gael i'r 
Bwrdd. Cadarnhaodd y Prif Weithredwr y byddai ymweliadau'n cael eu targedu ar sail 
risg, a bod hyfforddiant a chefnogaeth wedi'u darparu i swyddogion, yn enwedig drwy 
ddysgu o'r Prosiect Llaeth diweddar. Roedd yr arian yn cynnwys adolygu effaith y 
cynllun ar ôl dwy flynedd a byddai gwaith yn digwydd gyda Llywodraeth Cymru ar y 
mesurau priodol. 

25. Cydnabuwyd yr heriau adnoddau sylweddol i CNC wrth symud ymlaen. Daeth y 
themâu canlynol i'r amlwg: lefel yr adnoddau sydd ei hangen i gynnal ymchwiliadau a 
chyflawni camau gorfodi; yr angen i ddatblygu sgiliau newydd o ran rheoleiddio 
diwydiannau newydd sy'n symud tuag at ddatgarboneiddio diwydiannol; yr angen i 
gyflawni targedau 30 x 30 o safbwynt cadwraeth natur mewn ardaloedd gwarchodedig. 
Pwysleisiwyd bod CNC yn gweithio i'r eithaf mewn cyfnod o gyfyngiadau ariannol. 

26. Codwyd Cynllun Cynefin Cymru Llywodraeth Cymru, a'r pwysau ariannol a ddaeth yn 
sgil hynny ar ffermwyr. Mynegodd aelod o'r bwrdd, Geraint Davies, bryderon difrifol am 
ganlyniadau anfwriadol y Cynllun ar symud i ffwrdd o gyflawni ar gyfer yr amgylchedd. 
Fe wnaeth y Prif Weithredwr gydnabod pryderon y gymuned amaeth gan gytuno bod 
angen gweithio'n agos gyda ffermwyr yn ystod y cyfnod pontio i'r Cynllun Ffermio 
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Cynaliadwy. Cydnabuwyd y pwysau sylweddol ar gyllidebau Llywodraeth Cymru gan 
iechyd a gwasanaethau cyhoeddus eraill. 

Eitem 5. Adroddiadau Diweddaru Pwyllgorau a Fforymau 

27. Cyflwynodd Kath Palmer, Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg yr 
wybodaeth ddiweddaraf i’r Bwrdd am gyfarfod 9 Hydref. Roedd yr Adroddiad Blynyddol 
a'r Cyfrifon wedi eu hystyried a'u cytuno, a'u cymeradwyo wedyn gan y Bwrdd yn 
sesiwn Diweddaru'r Bwrdd ym mis Hydref. Diolchwyd i bawb am gymryd rhan yn yr holl 
waith hwn. Byddai ymarfer gwersi a ddysgwyd yn cael ei gynnal, a chynigiwyd y 
byddai'r Adroddiad Blynyddol a'r Cyfrifon yn fwy agored yn y dyfodol. Cytunwyd ar 
Gylch Gorchwyl y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg yn y cyfarfod a chynhaliwyd 
gweithdy ar y fframwaith rheoli risg. 

28. Cyflwynodd Steve Ormerod, Cadeirydd y Pwyllgor Cynghori ar Dystiolaeth, 
ddiweddariad o'r cyfarfod a gynhaliwyd ar 24 Hydref. Derbyniwyd y papur heb ei 
ddarllen yn uchel. Hwn oedd cyfarfod olaf yr Athro Peter Rigby, a diolchwyd iddo am ei 
holl waith a'i gyfraniad. Bu'r Pwyllgor Cynghori ar Dystiolaeth yn ystyried gwaith ar 
Adroddiad ar Sefyllfa Adnoddau Naturiol (SoNaRR) 2025. Cafwyd cyflwyniad ar 
ddatblygu fframweithiau monitro a thystiolaeth i fesur cynnydd tuag at darged '30 erbyn 
30'. Ar gais y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg , bu'r Pwyllgor Cynghori ar 
Dystiolaeth yn ystyried adolygiad i achosion y gwall data maethynnau. Roedd y 
Pwyllgor Cynghori ar Dystiolaeth yn fodlon bod yr holl gamau a gymerwyd yn briodol, 
bod gwallau wedi'u nodi ac na fyddent yn ymddangos yn nadansoddiadau'r dyfodol. 
Byddai sicrwydd yn cael ei adrodd i'r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg gan Dr Rosie 
Plummer a oedd yn bresennol yng nghyfarfod y Pwyllgor Cynghori ar Dystiolaeth. 

29. Cyflwynodd Dr Rosie Plummer, Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid, yr wybodaeth ddiweddaraf 
i’r Bwrdd am y cyfarfod a gynhaliwyd ar 19 Hydref. Derbyniwyd y papur heb ei ddarllen 
yn uchel. Roedd y cyfarfod yn ystyried cymeradwyaeth ariannol a'r gyllideb a'r 
rhagolygon ar gyfer y flwyddyn nesaf. 

30. Cyflwynodd yr Athro Peter Fox, Cadeirydd y Pwyllgor Rheoli Perygl Llifogydd, yr 
wybodaeth ddiweddaraf i’r Bwrdd am y cyfarfod a gynhaliwyd ar 5 Hydref. Derbyniwyd 
y papur heb ei ddarllen yn uchel. Craffwyd ar y gwaith o gyflwyno'r Rhaglen Cyfalaf 
Llifogydd, a nodwyd bod y cynlluniau mawr yn rhagori ar yr amserlen gyda phwysau 
dilynol ar gyllid. Roedd rhyddhawyr wedi eu derbyn gan Lywodraeth Cymru am 
gyflawni ar amser. Craffwyd ar barodrwydd ar gyfer y gaeaf. Tynnwyd sylw at lwyddiant 
Prosiect Gwella Diogelwch Cronfa Ddŵr Llyn Tegid yng Ngwobrau Peirianneg Sifil ICE 
Cymru 2023; enillodd y prosiect Wobr Alun Griffiths am Ymgysylltu â'r Gymuned. 
Llongyfarchwyd y tîm ar ei lwyddiant. 

31. Cyflwynodd yr Athro Calvin Jones, Cadeirydd y Pwyllgor Ystad Tir, yr wybodaeth 
ddiweddaraf i’r Bwrdd am y cyfarfod a gynhaliwyd ar 26 Hydref. Derbyniwyd y papur 
heb ei ddarllen yn uchel, ond tynnwyd sylw at yr eitemau canlynol. Derbyniodd y 
Pwyllgor Ystad Tir adroddiad ar faterion Iechyd, Lles a Diogelwch a byddai'r Pwyllgor 
Pobl a Chwsmeriaid yn trafod ymhellach. Diolchwyd i'r tîm o Wood Knowledge Wales a 
fynychodd y Pwyllgor Ystad Tir i roi cyflwyniad ar Adroddiad y Grŵp Cynghori 
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Technegol ar reoli coetiroedd Cymru yn y dyfodol fel rhan o Archwiliad Dwfn 
Llywodraeth Cymru i Goed a Phren a'r economi gylchol ar gyfer pren yng Nghymru. 
Derbyniwyd diweddariadau ar y broses Gwerthu Pren Amgen a'r Strategaeth 
Ddiwydiannol ar gyfer Pren. Nododd y Pwyllgor Ystad Tir y cynnydd araf iawn ar y 
broses Gwerthu Coed Amgen oherwydd rhesymau rhyng-gysylltiedig â'r Strategaeth 
Ddiwydiannol ar gyfer Pren a chymorth gwladwriaethol. Roedd y Pwyllgor Ystad Tir yn 
cydnabod y risg bosibl o ran enw da a byddai'n parhau i fonitro cynnydd. 

32. Diweddarodd Mark McKenna, Cadeirydd y Pwyllgor Pobl a Chwsmeriaid y Bwrdd ar y 
gwaith ers cyfarfod 13 Medi. Bydd y cyfarfod nesaf yn cael ei gynnal ar 12 Rhagfyr. 
Gyda'r adolygiad o'r cylch gorchwyl ar gyfer pwyllgorau, cynigiwyd y byddai'r holl 
faterion Iechyd a Diogelwch a Lles yn dychwelyd i'r Pwyllgor Pobl a Chwsmeriaid am 
resymau parhad a chraffu trosfwaol. 

33. Cyflwynodd Dr Rosie Plummer, Cadeirydd y Pwyllgor Ardaloedd Gwarchodedig, yr 
wybodaeth ddiweddaraf i’r Bwrdd am y cyfarfod a gynhaliwyd ar 3 Hydref. Derbyniwyd 
y papur heb ei ddarllen yn uchel, a thynnwyd sylw at yr eitemau canlynol. Diweddarwyd 
y Pwyllgor Ardaloedd Gwarchodedig ar hynt y Rhaglen Tirweddau Dynodedig. Roedd 
sesiynau ymgysylltu cyhoeddus helaeth yn mynd rhagddynt ar y Parc Cenedlaethol 
newydd arfaethedig; gan ddarparu dealltwriaeth ddiddorol o'r agweddau gwahanol tuag 
at ddynodiad. Bu'r Pwyllgor Ardaloedd Gwarchodedig yn trafod yr adroddiad data a 
systemau safleoedd dynodedig a gofynnodd am drafodaeth archwiliad dwfn bellach 
mewn cyfarfod yn y dyfodol ar gronfa ddata Safle a phryderon adnoddau yn ymwneud 
â hyn. 

34. Aeth yr Athro Rhys Jones, Cadeirydd Fforwm Rheoli Tir Cymru, ati i ddiweddaru'r 
Bwrdd. Derbyniwyd y papur heb ei ddarllen yn uchel. Byddai'r Adroddiad gan y Grŵp 
Technegol Amaethyddol ar Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA) yn cael ei gyhoeddi 
mewn da bryd ar gyfer yr Uwchgynhadledd Ddŵr. Byddai aelodau'r Pwyllgor Cynghori 
Rhanbarthol ar Goedwigaeth yn cael eu gwahodd i Fforwm Rheoli Tir Cymru. 

35. Nododd yr Athro Steve Ormerod, Cadeirydd Fforwm Pysgodfeydd Cymru a Fforwm 
Rheoli Dŵr Cymru fod y Fforwm Pysgodfeydd i fod i gyfarfod ar 27 Tachwedd. Roedd 
cyfarfod nesaf Fforwm Rheoli Dŵr Cymru wedi'i ohirio tan ddechrau mis Rhagfyr. 

36. Diweddarodd Geraint Davies, Cadeirydd Fforwm Mynediad Cenedlaethol Cymru, y 
Bwrdd ar y cyfarfod a gynhaliwyd ar 7 Tachwedd yng Nghaerdydd. Cafodd y Fforwm 
Mynediad Cenedlaethol eu diweddaru ar y prosiect Croesi'r Ffiniau ar Lwybr Mawr 
Morgannwg. Roedd y Fforwm yn siomedig nad oedd y Gweinidog yn gallu mynychu'r 
Fforwm eto ar fyr rybudd. Cafwyd cyflwyniad ar reoli diogelwch ymwelwyr gan 
ganolbwyntio ar faterion ym Mro'r Sgydau ym Mannau Brycheiniog. Roedd y Fforwm yn 
cydnabod yr heriau yn yr ardal hon. Hefyd, cafwyd cyflwyniad diddorol ar y dynodiad 
Parc Cenedlaethol newydd arfaethedig. 

37. Rhoddodd y Cadeirydd y wybodaeth ddiweddaraf am aelodaeth Is-bwyllgor y Bwrdd. 
Roedd Lesley Jones wedi cytuno i ymuno â'r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg ar 
gyfer y cyfarfod ym mis Rhagfyr. Cynigiodd y Cadeirydd fod y Bwrdd yn dirprwyo'r 
trefniadau tymor hwy i'r Cadeirydd, y Dirprwy Gadeirydd a Helen Pittaway, fel Uwch 
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Gyfarwyddwr Annibynnol i sicrhau dosbarthiad cyfartal o lwyth gwaith y Pwyllgor tra 
bod yr aelod newydd o'r Bwrdd yn cael ei recriwtio. Cytunodd y Bwrdd i’r cynnig hwn. 

Eitem 6. Adroddiad Perfformiad Ariannol 

Cyflwynydd: Rob Bell, Pennaeth Cyllid 

38. Cyflwynodd y Pennaeth Cyllid yr eitem a rhoddodd drosolwg o'r papur, gan nodi bod yr 
Adroddiad ar y sefyllfa ar ddiwedd mis Medi. Roedd y Tîm Gweithredol wedi craffu ar 
hyn. Nid oedd y Pwyllgor Cyllid wedi gweld yr Adroddiad ymlaen llaw gan fod materion 
wedi bod yn symud yn gyflym, ond roeddent wedi cael gwybod am y prif heriau. 
Esboniwyd y sefyllfa ddiweddaraf. Roedd cyfanswm y rhagolygon ddiwedd Medi wedi 
newid o £264.9m i £266.9m; roedd manylion y newid hwn wedi'u cynnwys yn y papur. 
Ym mis Hydref, cafodd £7m ychwanegol ar gyfer y Rhaglen Gyfalaf Llifogydd a £500k 
ar gyfer Rhaglen Gyfalaf Cronfeydd Ddŵr eu prosesu. Adroddwyd am or-raglennu ar 
£900k ddiwedd mis Medi ac roedd disgwyl i'r tîm ddefnyddio'r £7m i gyd. Roedd y taliad 
costau byw o £1,500 wedi cael ei brosesu. Roedd disgwyl am y cylch gwaith cyflog o 
hyd. Roedd anwadalrwydd incwm pren wedi golygu gostyngiad yn y rhagolygon i 
£32m. 

39. Roedd ail dudalen yr Adroddiad yn crynhoi'r mesurau a oedd yn cael eu cymryd i 
ymateb i'r pwysau. Arhosodd rheolaethau recriwtio cryf ar waith. Roedd recriwtio 
mewnol wedi'i ddatganoli i Gyfarwyddwyr, tra bod recriwtio allanol yn dal i gael ei reoli’n 
ganolog. Amlygwyd y tâl ychwanegol o £1.8m i Raglenni a Phrosiectau. Esboniwyd 
risgiau ac roedd trafodaethau’n parhau gyda Llywodraeth Cymru. Rhoddwyd 
diweddariad ar yr ymarferion ymchwilio i arbedion ychwanegol. Eglurwyd bod £900k o'r 
targed o £4m ar gyfer arbedion wedi'i ganfod hyd yma. Roedd cyfarfodydd a phroses 
ymgysylltu â Llywodraeth Cymru’n parhau a goblygiadau ymateb i bwysau'r gyllideb 
wedi'u rhannu. Byddai'r sefyllfa'n cael ei thrafod ymhellach gan y Tîm Gweithredol ar 28 
Tachwedd. 

40. Ystyriodd aelodau’r Bwrdd gynnwys yr adroddiad. Cydnabuwyd y cyfyngiadau difrifol. 
Nodwyd y broses ar gyfer ystyried y rolau yr oedd angen eu llenwi. Nodwyd y gallai 
oedi wrth recriwtio gael effeithiau andwyol ar gynhyrchiant a bod angen hyblygrwydd yn 
y trefniadau lleoli a chadw sgiliau. 

41. Holwyd am broblem tâl ychwanegol i Raglenni a Phrosiectau. Eglurodd y Pennaeth 
Cyllid fod y tâl hwn yn sicrhau dosbarthiad teg o'r cyllid ar gyfer canolfan gorfforaethol y 
sefydliad. Gan fod hyn wedi cynyddu, roedd costau wedi cynyddu hefyd. Roedd 
Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi llythyrau cynnig grant eisoes ac felly roedd pryderon 
am ychwanegu’r arian ychwanegol. 

42. Trafodwyd mater rhewi'r broses recriwtio yn fanwl. Holwyd am arbedion yn sgil rhewi 
recriwtio. Eglurodd y Pennaeth Cyllid nad oedd rhewi'r broses recriwtio wedi cyflawni'r 
arbedion a obeithiwyd, gan fod tybiaethau wedi eu gwneud yn yr haf o ran y gyllideb 
cyflogau. Rhagwelwyd y byddai arbedion yn dechrau cael eu gwireddu ym mis Rhagfyr 
a mis Ionawr, er bod rhywfaint o ansicrwydd er gwaethaf y modelu manwl. Ystyriwyd 
budd ariannol rhewi'r broses recriwtio yn erbyn yr effaith negyddol ar ysbryd staff. 
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Eglurwyd bod rhewi yn derm amhriodol gan fod rhywfaint o recriwtio yn parhau er gyda 
chryn dipyn o graffu a her. Nodwyd pwysigrwydd rhewi er budd enw da CNC. Roedd 
yna gydnabyddiaeth bod CNC yn cymryd yr her ariannol o ddifri ac yn gweithio'n galed i 
fod yn gydnerth a fforddiadwy wrth symud ymlaen. 

43. Cafodd y diffyg presennol ei egluro fel £5m. Esboniodd Cyfarwyddwr Gweithredol Cyllid 
a Gwasanaethau Corfforaethol y gwaith parhaus sy'n digwydd i fynd i'r afael â hyn. Bu'r 
Bwrdd yn trafod goblygiadau diffyg a phwysigrwydd sicrhau bod hyn yn cael sylw. 
Byddai'r camau nesaf yn cynnwys yr opsiynau sy'n cael eu hystyried gan y Pwyllgor 
Cyllid ac yna'r Bwrdd. 

44. Pwysleisiodd aelodau'r Bwrdd bwysigrwydd gweithio mewn partneriaeth a darpariaeth 
gost-effeithiol trwy weithio gydag eraill. Argymhellwyd mai dim ond prosiectau 
ychwanegol wedi'u prisio a'u hariannu'n llawn y dylid eu derbyn. 

45. Cymeradwyodd y Bwrdd y newid yn y gyllideb wreiddiol o £264.9m i'r £266.9m a 
ragwelir, a nodwyd y perfformiad ariannol hyd at ddiwedd mis Medi 2023. 

CYMERADWYO: Y newid yn y gyllideb wreiddiol o £264.9m i £266.9m a ragwelir 

Eitem 7. Natur a Ni 

Cyflwynwyr: Russell De'Ath, Uwch Gynghorydd Arbenigol, Gweledigaeth 2050; Sarah 
Williams, Pennaeth Strategaeth Gorfforaethol a Swyddog Rheoli Rhaglenni 

46. Cyflwynodd Cyfarwyddwr Gweithredol Strategaeth a Datblygu Corfforaethol yr eitem. Y 
bwriad oedd i'r Prif Weithredwr ysgrifennu at gyrff cyhoeddus eraill i bwysleisio'r dull 
sydd yn y Cynllun Corfforaethol a thynnu sylw at y cyfleoedd i gydweithio er mwyn 
ymateb i weledigaeth Natur a Ni. Dyma fyddai'r ymateb cyffredinol i'r Weledigaeth, a 
byddai camau pellach i'w cymryd gan gynnwys gwerthusiad o'r hyn y gellid ei gynnwys 
ym musnes fel arfer CNC. Mae'r Weledigaeth wedi'i chyhoeddi, a gofynnwyd i'r Bwrdd 
roi sylwadau ar yr ymateb drafft. Roedd mwy o waith i'w wneud gan gynnwys sut y 
byddai'r ymateb yn cael ei olrhain drwy'r Cynllun Corfforaethol. 

47. Nododd yr Athro Steve Ormerod fod y cyfeiriad cyffredinol wedi'i gytuno bum mlynedd 
yn ôl a diolchodd i'r tîm a oedd wedi gweithio'n galed i gyflawni'r darn pwysig hwn o 
waith. Roedd wedi cael effaith sylweddol ar ddatblygiad y Cynllun Corfforaethol a ffordd 
o feddwl CNC fel sefydliad. Roedd neges gyson am bryderon ar gyfer y dyfodol yn rhan 
allweddol o'r dull gweithredu wrth symud ymlaen. Nodwyd bod ymarferion cyfochrog ar 
wahân yn digwydd mewn sefydliadau eraill fel yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a'r 
RSPB. Amlygwyd pwysigrwydd ysgwyddo rôl arweiniol gan CNC a byddai'r camau 
nesaf yn hollbwysig wrth symud ymlaen. 

48. Gwnaeth Cyfarwyddwr Gweithredol Cyfathrebu, Cwsmeriaid a Masnachol sylwadau ar 
y sgwrs fawr sy'n digwydd ledled Cymru a'r newidiadau yn ymagwedd CNC tuag at 
ymgysylltu â rhanddeiliaid a ddaeth drwy'r hyn a ddysgwyd gan Natur a Ni. 
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49. Trafododd aelodau'r Bwrdd y cyfleoedd i weithredu drwy gydweithio a gweithio mewn 
partneriaeth. Ystyriwyd a oedd y strwythurau cywir ar waith ar gyfer hyn. Roedd y 
Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn bartneriaid amlwg wrth symud ymlaen, ond 
awgrymwyd y byddai'n bwysig edrych ar eraill, megis Sefydliadau Anllywodraethol 
Amgylcheddol (eNGOs), gwaith grant, a'r trydydd sector. Nodwyd y cyfleoedd i weithio 
gydag ysgolion fel rhan o'r Rhaglen Eco-Sgolion. 

50. Nododd y Bwrdd yr ymateb i weledigaeth Natur a Ni ac ystyriodd gynnwys y llythyr 
agored drafft gan y Prif Weithredwr at bob corff cyhoeddus yng Nghymru. Holwyd a 
oedd angen is-bennawd (strapline) i bwysleisio'r alwad am weithio mewn partneriaeth 
gyda'n gilydd. Awgrymwyd y gellid cyfeirio at nifer y dinasyddion a oedd wedi ymwneud 
â'r broses. 

51. Nodwyd bod yr ymateb i'r Weledigaeth yn rhan allweddol o'r ddolen yn ôl i 
Ddatganiadau Effaith y Cynllun Corfforaethol. Argymhellodd aelodau'r Bwrdd y dylai'r 
gwaith hwn gyd-fynd â'r gwaith ar y Cynllun Corfforaethol a bwydo i'r Cynllun Busnes. 
Byddai'n bwysig ystyried sut fyddai'r sail dystiolaeth yn cael ei darparu a sut i gyflawni'r 
data cywir o bob cwr o Gymru a gan bartneriaid. Esboniodd yr Uwch Gynghorydd 
Arbenigol, Gweledigaeth 2050 y dull o ychwanegu at adroddiad Dangosyddion 
Strategol o effaith mesurau ar bobl yn ogystal â natur. 

52. Disgrifiodd Cyfarwyddwr Gweithredol Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu y trafodaethau a 
oedd wedi bod yn digwydd mewn sefydliadau eraill ar y cyfleoedd a'r dulliau ar gyfer 
datblygu ymgysylltiad ieuenctid. Trafododd y Bwrdd y cyfleoedd ar gyfer ymgysylltu â 
phobl ifanc a gwirfoddolwyr drwy gyrff anllywodraethol a'r trydydd sector. Cynigiodd 
Lesley Jones, Cadeirydd Galluogi'r Grŵp Sector eNGO drafod y potensial i ymgysylltu 
â'r Grŵp a'r sectorau gwirfoddol gyda'r Uwch Gynghorydd Arbenigol, Gweledigaeth 
2050. 

CAM GWEITHREDU: Yr Uwch Gynghorydd Arbenigol, Gweledigaeth 2050 i drafod y 
potensial ar gyfer ymgysylltu ynghylch Gweledigaeth Natur a Ni gyda'r Grŵp Sector 
eNGO a grwpiau sector gwirfoddol gyda Lesley Jones 

53. Trafododd y Bwrdd yr elfen arweinyddiaeth. Cydnabuwyd y cyfleoedd ar gyfer eiriolaeth 
a dylanwad ond cydnabuwyd bod symudiadau ar gyfer newid yn organig yn aml ac 
angen eu datblygu drwy ymddiriedaeth. Tynnodd y Prif Weithredwr sylw at gynhadledd 
Environment Ireland ym mis Medi ac awgrymodd y gallai fod cyfle i greu rhywbeth 
tebyg yng Nghymru a allai helpu i ddatblygu clymblaid o ddiddordeb ac ymgysylltiad yn 
amcanion Cynllun Corfforaethol CNC. Pwysleisiwyd y cysylltiad rhwng Natur a Ni a 
SoNaRR. 

NODWYD: Yr ymateb i Weledigaeth Natur a Ni 

Eitem 8. Adroddiad Perfformiad Cynllun Busnes Dangosfwrdd 
Chwarter 2 ac Adroddiad Perfformiad Mewnol Chwarter 2 

Noddwr a chyflwynydd: Clare Pillman, Prif Weithredwr 
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Mynychwr: Sarah Williams, Pennaeth y Swyddfa Strategaeth Gorfforaethol a Rheoli 
Rhaglenni  

54. Cyflwynodd y Prif Weithredwr Adroddiad Dangosfwrdd Perfformiad y Cynllun Busnes ar 
gyfer Chwarter 2 (Ch2). Pwysleisiwyd bod set newydd o Ddangosyddion Strategol yn 
cael eu datblygu fel y trafodwyd yn flaenorol. Derbyniwyd y papur heb ei ddarllen yn 
uchel a darparwyd trosolwg o'r pwyntiau allweddol. 

55. Adroddwyd statws Coch Oren Gwyrdd y mesurau Dangosfwrdd Perfformiad fel: 15 
Gwyrdd, 7 Oren, 0 Coch. Nodwyd y cynnydd bach mewn mesurau a raddiwyd fel Oren 
a'r gostyngiad dilynol mewn mesurau Gwyrdd. Roedd y Tîm Gweithredol yn monitro 
effaith rhewi'r broses recriwtio, a ragwelwyd o Ch3. Rhannwyd y map gwres sy'n 
dangos cymhariaeth statws Coch, Oren, Gwyrdd rhwng Ch1 a Ch2. Nodwyd mai 
Gwyrdd oedd hyn yn bennaf, ond roedd llai o hyder ar hyn ar gyfer diwedd y flwyddyn. 
Roedd gwaith yn mynd rhagddo gyda pherchnogion y mesurau i fod yn gwbl glir ar 
ragfynegiadau diwedd y flwyddyn. 

56. Esboniwyd y mesurau canlynol a raddiwyd fel Oren. Roedd y mesur 'Cyflwyno 
mewnbwn CNC i wahanol raglenni cynllunio’r cwmnïau dŵr' wedi'i gwblhau ar ddiwedd 
Ch2 yn bennaf ond nid oedd y tîm yn gallu cwblhau'r cyngor ar Raglen Hafren Dyfrdwy. 
Dychwelwyd hyn yn gynnar ym mis Hydref, a dyna sydd i'w gyfrif am y sgôr Oren ar 
ddiwedd Ch2. Roedd y rhain i gyd wedi'u cwblhau erbyn hyn, a'r tîm yn hyderus o 
gyflawni statws Gwyrdd erbyn diwedd y flwyddyn. Nid oedd y mesur Oren 
'Penderfyniad ar ymateb gorfodi priodol o fewn 3 mis' wedi cyrraedd y garreg filltir o 
95%; roedd 91% wedi'u cyflawni. Parhaodd y tîm i roi camau ar waith i reoli'r maes 
gwaith pwysig hwn. Roedd yr Adroddiad Rheoleiddio Blynyddol newydd ei gyhoeddi ar 
y wefan ac roedd disgwyl i'r tîm fod ar statws Gwyrdd ar ddiwedd y flwyddyn. 

57. Disgrifiwyd y mesurau canlynol a raddiwyd fel Gwyrdd. Tynnwyd sylw at gynnydd CNC 
o ran cyflawniadau allweddol ar Afonydd ACA; byddai CNC yn adrodd ar y camau 
gweithredu yn Uwchgynhadledd Ansawdd Dŵr y Prif Weinidog. Cafodd y mesur 
'Cynnal asedau perygl llifogydd mewn systemau risg uchel ar gyflwr targed' ei 
gydnabod fel maes hollbwysig i CNC. Nodwyd erthygl ddiweddar yn y Guardian a oedd 
yn canolbwyntio ar amddiffynfeydd llifogydd yn Lloegr. Defnyddiodd CNC yr un 
fethodoleg ag Asiantaeth yr Amgylchedd ar gyfer arolygiadau a chynhaliodd 
arolygiadau rhagweithiol ac adweithiol. Roedd y mesur yn well na'r targed ar hyn o 
bryd, er y gallai ostwng yn Ch3 oherwydd nifer yr asedau oedd angen eu harchwilio yn 
dilyn y stormydd diweddar. Pwysleisiwyd pwysigrwydd y maes gwaith hwn wrth 
amddiffyn a chefnogi cymunedau. 

58. Adroddwyd bod y mesurau Dangosfwrdd Perfformiad Mewnol yn: 9 Gwyrdd, 1 Oren, 0 
Coch. Roedd y mesur Oren yn ymwneud â chadarnhad ar system MyNRW bod Sgwrs 
staff ar waith. Er ein bod yn mynd i'r afael â'r mater, mae'n debygol o barhau'n Oren ar 
ddiwedd y flwyddyn. Nodwyd bod cyfraddau absenoldeb staff yn cael eu hadolygu a 
bod y fethodoleg yn cael ei diweddaru. Disgwylir y byddai adroddiad am hyn yn Ch3. 

59. Trafododd aelodau'r Bwrdd yr adroddiad. Cydnabuwyd bod SoNaRR 2020 wedi adrodd 
ar yr heriau sy'n wynebu'r amgylchedd, felly byddai’n disgwyl gweld nifer uwch o 
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fesurau Coch. Argymhellwyd y dylai'r mesurau newydd gysylltu'n well â'r canlyniadau 
corfforaethol. Pwysleisiodd y Prif Weithredwr lefel y ffocws a'r ymdrech gan staff ar 
weithio i gyflawni'r mesurau presennol. 

60. Disgrifiodd Cyfarwyddwr Gweithredol Strategaeth a Datblygu Corfforaethol y gwaith 
parhaus ar ddatblygu'r Dangosyddion Strategol newydd a oedd yn ymwneud â’r effaith 
ehangach yr oedd CNC yn ceisio ei chael o gymharu â'r mesurau perfformiad 
gweithredol yr adroddwyd arnynt ar hyn o bryd. Cydnabuwyd bod angen rheoli'r 
tensiwn rhwng y targedau strategol a gweithredol. 

61. Amlygwyd hyd a lled y pynciau a gwmpesir gan CNC. Argymhellodd aelodau'r Bwrdd y 
byddai angen i'r naratif symud ymlaen gan gydnabod bod heriau sylweddol a bod yn 
glir ynghylch yr hyn y gallai CNC ei wneud a'r blaenoriaethu mewn ymateb i hyn. Aeth 
aelodau'r Bwrdd ati i herio'r syniad bod mesur Gwyrdd yn dda bob amser, gan nodi y 
gallai Oren a Coch fod yn ddefnyddiol weithiau er mwyn dysgu. Eglurodd y Pennaeth 
Strategaeth Gorfforaethol a'r Swyddfa Rheoli Rhaglen i'r Bwrdd y byddai cyfleoedd i 
gyfrannu at fesurau perfformiad gweithredol yn ystod sesiynau'r Pwyllgor Cyllid a'r 
Bwrdd yn y flwyddyn newydd. 

62. Pwysleisiwyd pwysigrwydd gweithio gydag eraill i gael effaith ehangach. Tynnwyd sylw 
at yr enghraifft o afonydd ACA sy'n methu. Pwysleisiwyd nad mater i CNC yn unig oedd 
hwn fel rheoleiddiwr, ond bod angen i bawb yng Nghymru fod yn atebol a chyfrannu at 
wneud gwahaniaeth. Pwysleisiwyd maint yr her sy'n wynebu cymdeithas a dim ond 
drwy i bawb gydweithio y gallwn sicrhau newid. 

63. Fe wnaeth y Bwrdd gymeradwyo Adroddiad Dangosfwrdd Perfformiad Cynllun Busnes 
Ch2 ac Adroddiad Perfformiad Mewnol Ch2. 

CYMERADWYO: Adroddiad Dangosfwrdd Perfformiad Cynllun Busnes Ch2 ac 
Adroddiad Perfformiad Mewnol Ch2. 

Eitem 9. Ailalinio Strwythur a Threfniadau Llywodraethu CNC 
yn dilyn lansio'r Cynllun Corfforaethol Newydd 

Cyflwynydd: Victoria Painter, Rheolwr Llywodraethu a Risg 

64. Cyflwynodd Cyfarwyddwr Gweithredol Strategaeth a Datblygu Corfforaethol yr eitem. 
Derbyniodd y Rheolwr Llywodraethu a Risg y papur heb ei ddarllen yn uchel, a 
rhoddodd drosolwg byr o'r newidiadau. Byddai'r Pwyllgor Cyllid yn ysgwyddo rhai 
cyfrifoldebau ychwanegol, gan gynnwys rhai cymeradwyaethau ariannol. Roedd 
adolygiad cyfannol o'r Pwyllgor Ystad Tir a'r Pwyllgor Pobl a Chwsmeriaid wedi'i gynnal 
a byddai'r Pwyllgor Pobl a Chwsmeriaid yn gyfrifol am oruchwylio iechyd a diogelwch. 
Gallai Cadeirydd y Pwyllgor Ardaloedd Gwarchodedig ddod ag aelod ychwanegol o'r 
Bwrdd i'r Pwyllgor er mwyn sicrhau cworwm er mwyn gwneud penderfyniadau amserol. 
Byddai fformat strwythur y Pwyllgor yn cael ei ystyried i sicrhau bod hyn yn cyd-fynd â 
chyflawni'r Cynllun Corfforaethol. Diolchwyd i holl aelodau'r Bwrdd a Chadeiryddion 
Pwyllgorau am gyfrannu at y broses adolygu. 
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65. Trafododd y Bwrdd gynnwys yr eitemau i'w cymeradwyo. Bu aelodau'r Bwrdd yn 
myfyrio ar yr holl waith a wnaed fel sail i lywodraethu da wrth symud ymlaen. Tynnwyd 
sylw at y swydd wag bresennol ar gyfer y Pennaeth Llywodraethu ac Ysgrifennydd y 
Bwrdd. Roedd cyfweliadau wedi'u trefnu a threfniadau dros dro’n cael eu rhoi ar waith. 

66. Awgrymodd aelodau'r Bwrdd y dylid adolygu'r Fforymau yn yr un modd, gan eu bod yn 
hwyluso ymgysylltiad allanol ac y gallent chwarae rhan bwysig wrth gipio'r gwaith gyda 
chymunedau. 

67. Nodwyd y diwygiadau i Gylch Gorchwyl y Pwyllgor Cyllid a holwyd am y broses o roi'r 
wybodaeth ddiweddaraf i'r Bwrdd ar y gyllideb. Fel Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid, 
cadarnhaodd Helen Pittaway, pe bai diweddariadau neu gymeradwyaethau ariannol yn 
berthnasol, y byddai'r rhain yn cael eu cyflwyno i'r Bwrdd gyda mwy o fanylion - fel arall 
byddai trosolwg yn cael ei ddarparu yn ystod eitem agenda Diweddariadau'r Pwyllgor. 

68. Nodwyd rôl y Bwrdd o ran perchnogi Datganiadau Effaith y Cynllun Corfforaethol a'r 
Dangosyddion Strategol. Byddai'r rhain yn cael eu hymgorffori mewn adolygiad yn y 
dyfodol. Cadarnhaodd y Prif Weithredwr y byddai'r Tîm Gweithredol yn ystyried rôl y 
Pwyllgorau yn dilyn y trafodaethau yn ystod Diwrnod Datblygu'r Bwrdd i sicrhau eu bod 
yn y sefyllfa orau i lywio'r CNC ymlaen a chyflawni yn erbyn y Cynllun Corfforaethol. 
Byddai'r cynigion hyn yn cael eu cyflwyno i'r Bwrdd i'w trafod mewn cyfarfod yn y 
dyfodol. 

69. Diolchwyd i'r Rheolwr Llywodraethu a Risg am ei gwaith ar yr adolygiad. 

70. Cymeradwyodd y Bwrdd y Cylch Gorchwyl diwygiedig fel y manylir arno yn y papur a 
nododd y gwaith a gwblhawyd hyd yma ar gysoni'r strwythur llywodraethu a'r trefniadau 
gyda'r Cynllun Corfforaethol, gan gynnwys Cylch Gorchwyl y Grŵp Cynllunio ac 
Adnoddau a rôl a chylch gwaith Arweinydd Llesiant. 

CYMERADWYO: Amodau Gorchwyl y canlynol: 

• Y Bwrdd 

• Y Tîm Gweithredol (ET) 

• Y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg (ARAC) 

• Y Pwyllgor Cyllid (FC) 

• Y Pwyllgor Ystad Tir (LEC) 

• Y Pwyllgor Ardaloedd Gwarchodedig (PrAC) 

• Y Pwyllgor Pobl a Chwsmeriaid (PCC) 

• Y Pwyllgor Cynghori ar Dystiolaeth (EAC) 

• Y Pwyllgor Rheoli Perygl Llifogydd (FRMC) 

• Cylch Gorchwyl Cyffredinol a ffyrdd o weithio 
 
NODWYD: Y gwaith a gwblhawyd hyd yma ar gysoni'r strwythur llywodraethu a'r 
trefniadau gyda'r Cynllun Corfforaethol, gan gynnwys Cylch Gorchwyl y Grŵp 
Cynllunio ac Adnoddau (PRG) a rôl a chylch gwaith Arweinydd Llesiant 
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Eitem 10. Unrhyw fater arall 

71. Ni chodwyd unrhyw fater arall. 

Daeth y cyfarfod i ben 

Sesiwn holi ac ateb gyhoeddus 

72. Nid oedd unrhyw gwestiynau ffurfiol gan y cyhoedd. 

Daeth y cyfarfod cyhoeddus i ben 


